
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 638 — 449. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um undanþágur frá greiðslu virðisaukaskatts.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hversu margar undanþágur eru frá greiðslu virðisaukaskatts og hvað er áætlað að þær
nemi háum fjárhæðum? Svarið óskast sundurliðað eftir starfsgreinum.

Skriflegt svar óskast.


